

HỌC SINH NGÔ KHÁNH CHI

TẤM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU LỚP 9A2

Một năm học đầy niềm vui và hạnh phúc đã trải qua với tất cả các bạn học sinh Khóa 3 của trường THCS Lê Quý Đôn – Long Biên. Với kết quả tuyệt vời, các em thực sự đã ghi dấu vào thành tích của nhà trường năm học 2023-2024. Giống như rất nhiều bạn học sinh lớp 9 khác, bạn Ngô Khánh Chi lớp 9A2 đã xuất sắc đạt tổng điểm 43,5 trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đỗ vào trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm.

Trong quá trình học tập, em luôn luôn cố gắng không ngừng, luyện tập làm các dạng bài khác nhau. Các bài kiểm tra khảo sát của nhà trường, em đều đạt kết quả rất tốt. Đồng hành bên cạnh em là các thầy cô giáo của nhà trường, đặc biệt phải kể đến sự động viên của cô giáo Nguyễn Huyền Anh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2. Khánh Chi là một cô bé cá tính, trách nhiệm với nhiệm vụ học tập của bản thân. Khi được các thầy cô giao bài tập, em đều hoàn thành một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Khánh Chi chia sẻ muốn có được kết quả học tập tốt, việc đầu tiên cần phải chăm chú lắng nghe các thầy cô giảng bài trên lớp, hoàn thành đầy đủ các bài tập thầy cô giáo giao và những lúc có thời gian rảnh em thường đọc sách, sưu tầm, làm các đề bài mở rộng, nâng cao ở các môn học. Quan trọng hơn cả, Khánh Chi đã xây dựng cho mình một kế hoạch, một mục tiêu học tập để em cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành mục tiêu học tập của bản thân. Kết quả của kì thi vào 10 vừa rồi là kết quả là sự cố gắng không ngừng của Khánh Chi, em xứng đáng là tấm gương học tập tiêu biểu của lớp 9A2, của các em học sinh khóa tiếp theo của nhà trường.

Tạm biệt những tháng năm rực rỡ tại trường THCS Lê Quý Đôn, Khánh Chi bước sang chặng đường mới đến với ngôi trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, nơi mà em sẽ tiếp tục phấn đấu và trưởng thành. Các thầy cô giáo chúc Khánh Chi học tập thật tốt, có thêm nhiều thành tích nổi bật và mãi là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô. Mong rằng em sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp ở ngôi trường THCS Lê Quý Đôn yêu dấu!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN